

Số: /TB-UBND

Sơn Trà, ngày tháng 3 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu Công ty TNHH Một Thành viên XD&NN Tín Phát đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công xây dựng công trình Hệ thống NSH tổ 1, thôn Hà

**Kính gửi:** Công ty TNHH Một Thành viên Xây Dựng Và Nông Nghiệp Tín Phát.

Căn cứ Hợp đồng xây dựng số 09/2022/HĐ-XD ngày 30 tháng 11 năm 2022 giữa Ủy ban nhân dân xã Sơn Trà và Công ty TNHH Một Thành viên Xây Dựng Và Nông Nghiệp Tín Phát về việc thi công xây dựng công trình Hệ thống NSH tổ 1, thôn Hà;

Căn cứ Thông báo kết luận số 11/TB-UBND ngày 27/02/2023 của đồng chí Hồ Văn Bài - Chủ tịch UBND xã Sơn Trà tại cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện các công trình xây dựng;

Căn cứ tình hình thực tế và tiến độ thi công công trình Hệ thống NSH tổ 1, thôn Hà do nhà thầu Công ty TNHH Một Thành viên Xây Dựng Và Nông Nghiệp Tín Phát thực hiện.

Nay UBND xã Sơn Trà Thông báo yêu cầu Công ty TNHH Một Thành viên Xây Dựng Và Nông Nghiệp Tín Phát phối hợp triển khai thực hiện một số công việc để sớm nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, cụ thể như sau:

Công trình đến thời điểm hiện tại cơ bản đã hoàn thành tuy nhiên do trong quá trình thi công có phát sinh hạng mục công trình vì vậy đề nghị nhà thầu thi công xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ phân phát sinh chậm nhất trước **ngày 28/3/2023** hoàn thành các thủ tục này (kể cả gia hạn thời gian để thực hiện phần công việc phát sinh). Nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn công trình UBND xã chậm nhất đến **ngày 10/4/2023** phải có Thông báo cho phép tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng của phòng KT&HT huyện để tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Sau khi công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán trình chủ đầu tư thanh toán theo quy định.

\* Đề nghị Công ty TNHH Một Thành viên Xây Dựng Và Nông Nghiệp Tín Phát, khẩn trương phối hợp. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để UBND xã đánh giá năng lực của đơn vị, trường hợp công ty chậm trễ sẽ xử lý theo nội dung đã cam kết trong hợp đồng và UBND xã sẽ xem xét không thực hiện chỉ định thầu trong thời gian tiếp theo.

Nếu đơn vị thi công chậm trễ dẫn đến mất vốn thì chịu hoàn toàn trách nhiệm theo nội dung đã cam kết trong các hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết.

Đề nghị Công ty TNHH Một Thành viên Xây Dựng Và Nông Nghiệp Tín Phát phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như Kính gửi;
- TT. Đảng ủy xã (B/cáo);
- TT. HĐND xã (B/cáo);
- CT, PCT UBND xã;
- Các Công chức xã: VT-TK, TC-KT, ĐC-XD-NN&MT;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Bài**